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Mætt: í stjórn Helena, Þórey, Hafrún, Berglind Sólrós.

Farið yfir skýrslu formanns og ársreikninga sem voru samþykktir.
Helena og Þórey segja sig frá sínum störfum. Vigdís og Alexandra bjóða sig fram.
Berglind Sólrós, Halla María og Hafrún halda áfram

Önnur mál
Fram fór umræða um jólaball og grímuball. Foreldrafélag Höfðaskóla er ekki til í að
halda jólaball milli jóla og nýárs þar sem haldið er jólaball á litlu jólum skólans og nóg
annað um að vera. Almenn ánægja með hvernig staðið var að grímuballi í
íþróttahúsi.

Umræða um hvort grundvöllur væri fyrir því að sameina foreldrafélög leikskóla
grunnskóla vegna fækkunar í sveitarfélaginu.

Umræða um graskers útskurð og piparkökuhús.
Talin þörf á að brýna fyrir foreldrum að koma með eða senda einhvern eldri með
börnunum sem geta hjálpað þeim. Sérstaklega í graskersútskurði þar sem nokkur
börn voru ein með beitta hnífa með sér.
Panta fyrirfram hjá búðinni svo það sé nóg til að graskerjum og/eða piparkökuhúsum
ef gera á eins og í fyrra.
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